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๒ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. อาจารย์ศศิธร  โสภารัตน์    รองคณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู 2 
 

ผู้ไม่เข้าประชุม  4 

1. นางสาวเพ็ญพักตร์  เปรมสุข    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
 6 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.3๐  น.    
รองศาสตราจารย์เปรื่อง  กิจรัตน์ภร  อธิการบดี  กล่าวเปิดการประชุม  และมอบหมายฝ่ายเลขานุการ8 

ด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไป 
 10 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  12 

 ๑.๑   การเตรียมการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

  ประธาน  แจ้งว่า  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ขอส่งส าเนาหนังสือส านักงาน14 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/984 เรื่อง การเตรียมการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพ่ือให้ทุกภาคส่วนของกระทรวงศึกษาธิการได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดี  16 

และน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงขอให้หน่วยงานรวมถึงสถานศึกษาทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
ด าเนินการ  ดังนี้ 18 

1. ตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครือ่งราชสักการะ 
โดยให้พิจารณาสถานที่ประดิษฐานให้มีความสวยงามและสมพระเกียรติ 20 

2. ประดับพระฉายาลักษณ์ฯ บริเวณด้านหน้าสถานที่ท าการของหน่วยงาน หรือบริเวณ 
ด้านหน้าอาคารส านักงาน และประดับธงชาติไทย คู่กับธงตราสัญลักษณ์และผ้าระบายสีเหลือง – ขาวบริเวณรั้วส านักงาน 22 

3. รัฐบาลเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน และประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง 
ระหว่างเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2562 เพ่ือเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน 24 

4. ขอให้หน่วยงานดูแลรักษาพระฉายาลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ 
และการตั้งโต๊ะหมู่บูชา  ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยสวยงามตลอดระยะเวลาจัดงาน 26 

  เนื่องจากเป็นราชพิธีที่ส าคัญของประเทศ  จึงขอมอบหมายส านักงานอธิการบดีหรือหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งกรรมการด าเนินงาน  28 

  เลขานุการ  แจ้งว่าตามบันทึกข้อความกระทรวงศึกษาธิการ  ข้อ  1 2และ 4  ส านักงาน
อธิการบดีจะจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  ส่วนในข้อที่  3  ขอความร่วมมือผู้บริหารทุกท่านช่วย30 

ประชาสัมพันธ์บุคลากรในหน่วยงาน ชวนเชิญแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ระหว่างเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2562   

  รองศาสตราจารย์จิตราภา  กุณฑลบุตร  รองอธิการบดี  แจ้งเพ่ิมเติมว่า ที่ประชุม ทปอ.ได้32 

มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งจัดท าคลิปเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ดังนั้นในการจัดท า
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจึงขอให้มีคณะกรรมการฝ่ายจัดท าคลิปเทิดพระเกียรติอยู่ด้วย 34 
   

 มติที่ประชุม  ๑.  มอบส านักงานอธิการบดีจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเตรียมการเฉลิมพระ36 

เกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
         2.  มอบผู้บริหารทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์บุคลากรในหน่วยงาน เชิญชวนแต่ง38 

กายด้วยเสื้อสีเหลือง ระหว่างเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2562   



 

๓ 

 

 ๑.2   การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
   2 

  รองศาสตราจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์  รองอธิการบดี  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่
ได้มีค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่ 004/2562  ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562  เรื่อง  แต่งตั้ง4 

คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ท าหน้าที่สรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายก
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นั้น เพ่ือให้การสรรหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้นายกสภา6 

มหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยฯ จึงขอ
เชิญหน่วยงานตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  เรื่อง การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระ8 

นคร  ลงวันที่  3  เมษายน  2562  ร่วมกันปรึกษาหารือเสนอชื่อผุ้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  หน่วยงานละไม่เกิน 2 รายชื่อ ตามวิธีการที่ก าหนดในประกาศดังกล่าว  10 

โดยไม่ให้ผู้ถูกทาบทามทราบล่วงหน้า   พร้อมกันนี้ได้แนบ (ร่าง) ปฏิทินด าเนินการสรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ทั้งนี้ให้หน่วยงานเสนอชื่อได้ระหว่างวันพุธที่  3 เมษายน พ.ศ. 2562 ถึงวัน12 

พฤหัสบดีที่ 18  เมษายน  พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยน าส่งรายชื่อ
พร้อมประวัติ ที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น  1 อาคารเบญจมวัฏ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 14 

รายละเอียดการด าเนินการจะเป็นไปตามปฏิทิน 

  ประธาน  กล่าวว่า  ขอให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาให้รอบคอบในการเสนอรายชื่อผู้สมควร16 

ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครโดยให้เสนอรายชื่อได้หน่วยงานไม่เกิน 2 รายชื่อ  โดย
ต้องไม่ให้ผู้ถูกทาบทามทราบล่วงหน้า  ซึ่งปฏิทินการด าเนินการส านักงานสภามหาวิทยาลัยจะแจ้งเวียนให้ทุก18 

หน่วยงานทราบต่อไป 

  เลขานุการ  สอบถามเพ่ิมเติมว่า  การเสนอรายชื่อหน่วยงานตามประกาศของมหาวิทยาลัย  20 

หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานนอกโครงสร้างจะมีการนับอย่างไร เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินการ 

  รองศาสตราจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์  รองอธิการบดี  ชี้แจงว่า  หน่วยงานที่22 

คณะกรรมการได้พิจารณาหน่วยงานที่อยู่นอกโครงสร้างการบริหารงานตามประกาศของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ประกอบด้วย พุทธวิชชาลัย  กลุ่มงานการตลาดและธุรกิจรายได้  ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  ศูนย์ข้อมูลและ24 

การบริการ ให้นับเป็น 1 หน่วยงานสามารถเสนอรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยได้  2 
รายชื่อ  ส่วน 2 หน่วยงานที่สามารถด าเนินการในการเสนอรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภา26 

มหาวิทยาลัยได้ คือ  วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ เนื่องจากคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าอยู่ไกลอาจจะไม่
สะดวกในการเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานอ่ืน จึงให้เสนอรายได้นับเป็น  1 หน่วยงาน  และกลุ่มตรวจสอบ28 

ภายใน  ซึ่งมีการบริหารงานที่เป็นอิสระคณะกรรมการจึงได้พิจารณาให้เสนอรายชื่อและนับเป็นอีก  1 
หนว่ยงาน  นอกจากนั้นจะมีองค์การนักศึกษาภาคปกติและสภานักศึกษาภาคปกติจะนับรวมเป็น 1 หน่วยงาน  30 

องค์การนักศึกษาภาคพิเศษและสภานักศึกษาภาคพิเศษนับรวมเป็น 1 หน่วยงาน  ดังนั้น  ในการเสนอชื่อผู้
สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้จะมีหน่วยงานคงเหลือเพียง 16 หน่วยงาน จากเดิม  28  32 

หน่วยงาน 
 34 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 36 



 

๔ 

 

1.3   มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ครั้งที่ 5/2562 วาระ 3.2 รายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2 

2561 – 30 กันยายน 2561) 

 รองศาสตราจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์  รองอธิการบดี  รายงานว่า  ตามที่สภา4 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ในการประชุมครั้งที่ 5/2562  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562  
ได้พิจารณารายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 6 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) ซึ่งที่ประชุมได้มีมติดังนี้ 

1. มอบมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก  สถาบัน และโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ น าข้อเสนอแนะจาก 8 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และข้อเสนอแนะจากที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยไปจัดท าแผนปรับปรุงแก้ไข แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ภายใน 10 

2 สัปดาห์ 
2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา และส่งแผนการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวให้ 12 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ในสัปดาห์ที่ 3 
3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ จัดท าแผนการติดตาม ตรวจสอบ 14 

หรืออาจจะประเมินผลด้วยก็ได้  น าเสนอสภามหาวิทยาลัย ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นการ
ด าเนินการครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการ16 

ด าเนินงานมากท่ีสุด 
  โดยสรุปคือให้ทุกหน่วยงานที่ทราบผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ประจ าปี18 

งบประมาณ พ.ศ. 2561  ไปจัดท าแผนและน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 
5/2562 เดือนพฤษภาคม 2562  และรวบรวมเอกสารการจัดแผนฯ เสนอต่อคณะกรรมการติดตาม 20 

ตรวจสอบ และประเมินผลฯ  เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยในวันศุกร์ที่ 17  พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ต่อไป 
  ประธาน  กล่าวว่า  เป็นเรื่องส าคัญที่ต้องให้ทุกหน่วยงานด าเนินการ  เรื่องที่เป็นการติดตาม 22 

ตรวจสอบและประเมินผล  หากเป็นการด าเนินการที่มีข้อเสนอแนะ จะต้องน ามาจัดท าเป็นแผนการด าเนินงาน
ปรับปรุงโดยผ่านคณะกรรมการบริหารของหน่วยงาน  และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  24 

  อาจารย์พัฒนพงษ์  จันทร์ควง  เสนอว่า  ตามก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2562 ก าหนดไว้ในวันที่ 7  พฤษภาคม  2562  อาจจะด าเนินการและเสนอต่อ26 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ไม่ทัน 
  เลขานุการ  เสนอที่ประชุมพิจารณาว่า หากด าเนินการตามก าหนดการประชุมคณะกรรมการ28 

บริหารมหาวิทยาลัยในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เกรงว่าอาจจะน าเสนอต่อคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ
และประเมินผลฯ ไม่ทัน  จึงเห็นควรก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นวันที่ 1 30 

พฤษภาคม 2562  เพ่ือให้สามารถน าเสนอต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลได้ทันตาม
ก าหนดเวลา  โดยขอให้ทุกหน่วยงานจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) และน าส่งให้ส านักงาน32 

อธิการบดีภายในวันที่ 25 เมษายน 2562  เพ่ือน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 
 34 

มติที่ประชุม  1. มอบทุกหน่วยงานจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) และน าส่งให้ส านักงาน
อธิการบดีภายในวันที่ 25 เมษายน 2562 36 

         2. ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2562 เป็นวันพุธที่ 1 
พฤษภาคม พ.ศ. 2562  38 

 



 

๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  3/๒๕๖๑   
 เลขานุการที่ประชุม   เชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตรวจรายงานการประชุ ม                    2 

ครั้งที่  3/๒๕๖2  เมื่อวันอังคารที่  5  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2  จ านวน  22  หน้า  
 4 

มติที่ประชุม รบัรองรายงานการประชุม ครั้งที่  3/๒๕๖2  โดยไมม่ีข้อแก้ไข 
 6 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 การพัฒนาอาจารย์/บุคลากร เข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ  8 

 

  รองศาสตราจารย์จิตราภา  กุณฑลบุตร  รองอธิการบดี  เสนอที่ประชุมทราบว่าในเดือน10 

มีนาคมที่ผ่านมา มีบุคลากรที่ผ่านการประเมินผลงานเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 2 คณะ คือ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ส าหรับข้อมูลในเดือนมีนาคม 2562   มีอาจารย์12 

ส่งผลงานเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจ านวน 63  คน   ระดับศาสตราจารย์จ านวน 2 คน     ระดับ
รองศาสตราจารย์จ านวน 8 คนและระดับผู้ช่วยศาสตราจารยจ านวน 53 คน  จ าแนกตามคณะได้ดังนี้ 14 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีอาจารย์ส่งผลงานเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
จ านวน 30 คน จ าแนกเป็นระดับศาสตราจารย์  1  คน  ระดับรองศาสตราจารย์  4  คน และระดับผู้ช่วย16 

ศาสตราจารย์ 25 คน 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอาจารย์ส่งผลงานเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 18 

จ านวน 14 คน  จ าแนกเป็นระดับรองศาสตราจารย์ 1 คน ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13 คน 
  คณะวิทยาการจัดการ  มีอาจารย์ส่งผลงานเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วย20 

ศาสตราจารย์ จ านวน 8 คน  
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มีอาจารย์ส่งผลงานเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจ านวน 22 

7 คน  จ าแนกเป็นระดับศาสตราจารย์จ านวน 1 คน  ระดับรองศาสตราจารย์ 2 คนและระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 4 คน 24 

  วิทยาลัยการฝึกหัดครู  มีอาจารย์ส่งผลงานเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 4 คน 
จ าเป็นระดับรองศาสตราจารย์ 1 คนและระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน 26 

     ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการจ านวน 463 คนจ าแนกเป็นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 
71 คน  ได้ต าแหน่งวิชาการจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 38.28     มีผู้จบปริญญาเอกจ านวน  28  คน 28 

คิดเป็นร้อยละ 39.43  มีสิทธิขอต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ.) จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 70.455 และไม่
มีสิทธิขอต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ.) จ านวน 13 คนคิดเป็นร้อยละ 29.545  คณะมนุษยศาสตร์ และ30 

สังคมศาสตร์ จ านวนอาจารย์ทั้งสิ้น 130 คน  ได้ต าแหน่งวิชาการจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 26.154  มี
ผู้จบปริญญาเอกจ านวน  55  คน  คิดเป็นร้อยละ 42.308  มีสิทธิขอต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ.) จ านวน  68 32 

คน  คิดเป็นร้อยละ 70.833  และไม่มีสิทธิขอต าแหน่งวิชาการ (ผศ) จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 29.167 
คณะวิทยาการจัดการ จ านวนอาจารย์ทั้งสิ้น 77 คน  ได้ต าแหน่งทางวิชาการจ านวน  25  คน  คิดเป็นร้อยละ 34 

32.468 คน  มีผู้จบปริญญาเอก จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 54.545  มีสิทธิขอต าแหน่งทางวิชาการ 
(ผศ.) จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 80.769 และไม่มีสิทธิขอต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ.) จ านวน 10 คนคิด36 

เป็นร้อยละ 19.231  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวนอาจารย์ทั้งสิ้น  99อคน  ได้ต าแหน่งทาง
วิชาการจ านวน 33 คน  คิดเป็นร้อยละ 33.333 มีผู้จบปริญญาเอก จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ  50.505  38 

มีสิทธิขอต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ.) จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 74.242 และไม่มีสิทธิขอต าแหน่ง ท า ง
วิชากร (ผศ.) จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 25.758  วิทยาลัยการฝึกหัดครู  จ านวนอาจารย์ทั้งสิ้น  55  คน 40 



 

๖ 

 

ได้ต าแหน่งทางวิชาการจ านวน 11 คน  คิดเป็นร้อยละ 20.00 มีผู้จบปริญญาเอก จ านวน 29 คนคิดเป็นร้อย
ละ 52.727  มีสิทธิขอต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ.) จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 72.727 และไม่มีสิทธิขอ2 

ต าแหน่งวิชาการ (ผศ.) จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 27.273 
  อาจารย์พัฒนพงษ์  จันทร์ควง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ สอบถามเพ่ิมเติมในการคิดอัตรา4 

ร้อยละ ว่ามีการค านวณอย่างไร 
  รองศาสตราจารย์จิตราภา  กุณฑลบุตร  รองอธิการบดี  ขอน ากลับไปตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่6 

ผู้จัดท าข้อมูลอีกครั้งหนึ่งเพ่ือให้เกิดความชัดเจนมากข้ึน 
  ประธาน  ให้ข้อสังเกตว่า  อาจารย์ทั้งหมด 463 คน ได้ต าแหน่งวิชาการจ านวน  130 คน8 

คิดเป็นร้อยละ 30 คน และจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกจ านวน 204 คิดเป็นร้อยละ 47.22  ถือว่าอยู่
ในระดับสูง  ส่วนอาจารย์ที่ยังไม่มีสิทธิขอ ผศ.มีเพียง 80 คน คิดเป็นร้อยละ 26.49 ถือว่ามีเพียงจ านวนน้อย10 

ซึ่งต้องมาดูเงื่อนไขว่าอาจจะเพ่ิงได้รับการบรรจุใหม่  โดยภาพรวมในเชิงนโยบายทางด้านการบริหารทุกคนมี
ส่วนผลักดันในการให้อาจารย์ได้รับการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  ต้องร่วมกันพิจารณาว่าจะท าอย่างไร จึง12 

ให้แต่ละคณะจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร  ทั้งในเรื่องของคุณสมบัติอาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรโดย
จะต้องผลักดันให้อาจารย์เขียนบทความวิชาการและท าผลงานวิจัยเพ่ือให้รองรับการตรวจประเมินหลักสูตร 14 

และต้องผลักดันอาจารย์ให้ด าเนินการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  จึงขอให้ผู้บริหารคณะกลับไปตรวจสอบ
เพ่ิมเติมว่าอาจารย์ในคณะมีใครบ้างที่ยังไม่มีบทความและผลงานวิจัย  และท าหน้าที่ส่งเสริมให้อาจารย์เขียน16 

บทความหรือท าผลงานวิจัย  โดยขอให้รองอธิการบดีที่ดูแลฝ่ายวิชาการลงไปก ากับดูแลด้วย 

มติที่ประชุม   รับทราบ 18 

  
๓.2  สืบเนื่องวาระที่ ๔.5 ข้อเสนอแนวคิดการส่งเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัย 20 
  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ  สดสี  ผู้ช่วยอธิการบดี  สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ 22 

บริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562  วาระที่ ๔.5 ข้อเสนอแนวคิด
การส่งเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัย โดยที่ประชุมได้มอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ  สดสี  ผู้ช่วยอธิการบดี  24 

ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับผิดชอบจัดท าโครงการ
ประหยัดพลังงาน โดยของบประมาณติดตั้งหลังคาโซลาร์รูฟทุกอาคารเรียน ทั้งนี้ให้จัดท าโครงการขอ26 

งบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน ซึ่งเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน  แต่ได้ประสาน
การขอรับทุน ซึ่งกระทรวงพลังงานจะด าเนินการเปิดรับข้อเสนอโครงการเพ่ือรับการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือ28 

ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2563 ในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562  ในส่วนที่มหาวิทยาลัย
สามารถด าเนินการได้อีกส่วนหนึ่งคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  สามารถเข้ามาด าเนินการในการ30 

จัดท าโซล่าฟาร์มหรือโซลาร์รูฟให้กับมหาวิทยาลัยได้  แต่ในส่วนนี้จะมีค่าใช้จ่าย ในการด าเนินการ  และจะ
หารือในเรื่องของโครงการประหยัดพลังงาน  เห็นว่าโครงการหนึ่งที่ทุกหน่วยงานสามารถด าเนินการได้เลยคือ32 

เป็นโครงการระยะสั้นโดยการปิดเครื่องปรับอากาศในช่วงพักกลางวัน  ซึ่งเคยทดสอบแล้วว่าสามารถประหยัด
พลังงานลงได้ถึงร้อยละ 12  จากการค านวณ หรือจะเปิดในช่วงเวลาที่ ใช้หากไม่ได้ใช้ห้องแล้วสามารถปิดได้34 

เลยโดยไม่ต้องรอให้ผู้ดูแลห้องหรือแม่บ้านเป็นผู้ปิดแอร์  และขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าในแต่ละปีมหาวิทยาลัยต้อง
จ่ายค่าไฟฟ้าถึงปีละประมาณ  40 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายเครื่องปรับอากาศร้อยละ 70  ซึ่งหากลดพลังงาน36 

การใช้เครื่องปรับอากาศไปร้อยละ 12  ใน 1 ปีมหาวิทยาลัยจะสามารถประหยัดพลังงานได้กว่า 3 ล้านบาท  
อีกประเด็นหนึ่งที่เห็นควรเสนอโครงการคือการใช้ห้องร่วมกันของอาจารย์  ส าหรับผู้ที่นั่งห้องเดี่ยว  ๆ หาก38 

สามารถใช้ห้องร่วมกันจะท าให้ประหยัดทั้งแสงไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศ และจะมีห้องเหลือเพ่ิมมากขึ้น  



 

๗ 

 

ส่วนอีกโครงการที่จะน าเสนอคือโครงการควบคุมการใช้พลังงานอัตโนมัติ  ซึ่งเคยน ามาใช้ที่อาคาร 15 แล้ว ถ้า
ในระยะยาวอาจจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดประหยัดพลังงาน และการเปลี่ยนแอร์ใหม่2 

ส าหรับแอร์ที่มีอายุการใช้งานนาน ๆ แล้ว สุดท้ายคือเรื่องการใช้พลังงานทดแทน  ซึ่งจะได้จัดท าเป็นโครงการ
เพ่ือน าเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 4 

  ประธาน  กล่าวว่า  เรื่องนี้ได้เคยน าเข้าหารือในที่ประชุมหลายครั้งเพ่ือช่วยกันพิจารณาใน
เรื่องของการประหยัดพลังงาน  โดยได้มอบให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบห้องเรีย น 6 

ห้องพักอาจารย์และห้องปฏิบัติการ  พบว่าห้องพักอาจารย์และห้องปฏิบัติการมีจ านวนมากพอกับห้องเรียน 
เห็นว่าห้องเรียนมีจ านวนลดลงแต่ห้องพักอาจารย์มีจ านวนมากขึ้น และมีห้องปฏิบัติการเพ่ิมมากขึ้นด้วย  ซึ่ง8 

มหาวิทยาลัยได้เคยมีมติมอบหมายให้คณบดีแต่ละคณะไปตรวจสอบและวางแผนการจัดห้องพักอาจารย์ของ
คณะแล้ว  และจัดห้องเรียนและห้องปฏิบัติการให้มีความเหมาะสม  10 

  อาจารย์พัฒนพงษ์  จันทร์ควง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  รายงานว่า  ได้ตระหนักถึง
นโยบายที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยและเห็นถึงความส าคัญของการประหยัดพลังงาน  แต่ปัญหาในเรื่องของความ12 

ร่วมมือนั้นอยู่ที่บุคลากรของทุกหน่วยงาน  ซึ่งอาจจะมีบางส่วนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่เห็นความส าคัญใน
เรื่องนี้ จะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าต้องติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าของของทุกห้องเพ่ือให้อาจารย์ทราบถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น14 

จากกการใช้พลังงาน และหากจะด าเนินการเห็นควรก าหนดเป็นมาตรการของมหาวิทยาลัยและท าพร้อมกันทุก
หน่วยงาน 16 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ  สดสี  ผู้ช่วยอธิการบดี  สนับสนุนว่า  ตามท่ีคณบดีคณะวิทยาการ
จัดการให้ข้อเสนอแนะในเรื่องของการติดมอเตอร์ไฟฟ้าของแต่ละห้องเพ่ือให้ทราบถึงค่าใช้จ่ายในการใช้18 

พลังงานนั้น  เห็นว่าเป็นเรื่องที่ท าได้ยากแต่หากสามารถท าได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดี  แต่มหาวิทยาลัยอาจจะใช้
วิธีการแจ้งเป็นประกาศให้อาจารย์ในคณะได้ทราบค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานของคณะที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน 20 

ว่าเดือนนี้มีค่าไฟฟ้าของคณะเท่าไหร่  อาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่ท าให้อาจารย์มีความรู้สึกว่าอยากช่วยในการ
ประหยัดพลังงาน 22 

  ประธาน  ให้ข้อเสนอแนะว่า  เรื่องนี้เป็นเรื่องของจิตส านึกของแต่ละบุคคลที่จะให้ความส าคัญ
ในเรื่องของการประหยัดพลังงาน  ซึ่งเป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยจะด าเนินการแก้ไขได้ยาก    24 

  เลขานุการ  ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า  ได้หารือและมอบหมายให้ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมจัดท าข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในมหาวิทยาลัย  และจะมีข้อมูลเพ่ิมเติมในเรื่องของการรายงานความ26 

คืบหน้าการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของอาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรมและอาคาร
ปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งอยู่ในวาระท่ี 5.18  28 
  

มติที่ประชุม    1. มอบผู้ดูแลการใช้ห้องปฏิบัติการและห้องพักอาจารย์ของแต่ละคณะ ด าเนินการวางแผนและ30 

ปรับปรุงห้องพักอาจารย์และห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมติที่มหาวิทยาลัยได้เคยมอบหมายไว้ 
          ๒. มอบกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมจัดท าข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยและอาคาร32 

ที่มีการติดตั้งโซล่าร์รูฟเพ่ือติดตามผลการติดตั้งระบบโซล่าร์รูฟ 
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๘ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 2 

 ๔.๑ มติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 4/2562 เรื่อง
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 4 
  

เลขานุการ  เสนอท่ีประชุมพิจารณารายงานมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  6 

ครั้งที ่4/2562  เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562  เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561   ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีมติและข้อเสนอแนะจ านวน 7 ข้อตามเอกสารประกอบการ8 

ประชุม ซึ่งจะมีบางข้อที่กระทบกับหน่วยงานโดยขอให้ผนวกการจัดท ารายงานกับวาระที่  1.3 เรื่องการท า 
Improvement plan  เอกสารตั้งแต่หน้า 030-034  ซึ่งกองนโยบายและแผนได้เคยน าเสนอในที่ประชุม10 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแล้วว่าจะมีบางยุทธศาสตร์ที่ไม่สามารถด าเนินการได้บรรลุค่าเป้าหมาย  
สภามหาวิทยาลัยจึงให้รายงานข้อเท็จจริงในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและ12 

พิจารณาหาแนวทางในการแก้ปัญหา  โดยขอให้หัวหน้าหน่วยงานทุกท่าน ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งในตารางช่อง14 

สุดท้ายได้ก าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบไว้แล้ว  จึงขอให้รายงานตามที่ก าหนดในตารางให้กองนโยบายและแผน
เพ่ือรวบรวมและรายงานสภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป 16 
 

ประธาน  กล่าวว่า  ตามท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้มีมติและข้อเสนอแนะ  18 

ทั้งหมด 7 ข้อ ขอให้ทุกหน่วยงานน าข้อมูลดังกล่าวไปจัดท าแผนการปฏิบัติงาน  ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับทุก
หน่วยงาน  คณะ  หลักสูตรและสาขาด้วย  ตามเอกสารประกอบการประชุม 20 

1) รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2) ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  กลยุทธ์และตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์  ให้22 

มหาวิทยาลัยน าไปศึกษาตรวจสอบและแก้ไขปัญหา 
3) ให้ตรวจสอบแผนพัฒนาหลักสูตร ระยะ 10 ปีว่ามีจริงหรือไม่ 24 

4) ควรมีแผนระยะยาวในเชิงวิชาการ (Academic Master  Plan) มหาวิทยาลัยคิดที่จะ
จัดท าเมือใด  ให้เสนอความคิดและวิธีการต่อสภามหาวิทยาลัยก่อน 26 

5) ให้ตรวจสอบว่า มหาวิทยาลัยมีข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ (by-law) ใดบ้าง ที่จะต้อง
ปรับให้สอดคล้องกับสภาพอนาคตของมหาวิทยาลัย โดยจะต้องตรวจสอบกับมาตราที่28 

เกี่ยวข้องของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการจัดท าธรรมนูญของมหาวิทยาลัย 30 

6) ในการรายงานครั้งต่อไป มหาวิทยาลัยจะต้องระบุให้ชัดเจนว่ามีสิ่งใดที่เป็นจุดเด่นและมี
สิ่งใดบ้างที่จะต้องแก้ไข  32 

7) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาว่า จะสามารถรายงานการใช้งบประมาณเป็นรายเดือนได้หรือไม่ 
 34 

มติที่ประชุม  มอบคณบดี  ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/สถาบัน/วิทยาลัย ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และส่งให้กอง36 

นโยบายและแผนเพื่อรวบรวมและรายงานสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 38 

 
 40 
 



 

๙ 

 

 ๔.2 แนวทางการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 
  2 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ  สดสี   ผู้ช่วยอธิการบดีเสนอที่ประชุมพิจารณา แนวทางการ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประสานและติดตามงานเห็นชอบให้มหาวิทยาลัย4 

ได้ใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทั้งในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนและการจัด
กิจกรรมส าคัญต่าง ๆ  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาก าหนดโครงการ/กิจกรรม  รูปแบบการประชาสัมพันธ์6 

และผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม   เนื่องจากจ านวนนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยมีจ านวนลดลง
ทุกปี  ทั้งที่จริง ๆ แล้วมหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและมีผลงานที่มีความ8 

โดดเด่นในหลายด้าน  แต่บุคคลภายนอกยังไม่รู้จักมหาวิทยาลัยเท่าที่ควรนัก จึงควรจะต้องปรับปรุงระบบการ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยใหม่ 10 

  ประธาน  กล่าวว่า  เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยว่าจะต้องท าอย่างไรในการสร้างระบบ
เครือข่ายการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปได้อย่างกว้างขวาง  โดยน าระบบ12 

สารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ จึงต้องช่วยกันพัฒนาหลายๆ ทาง  ซึ่งเห็นว่า
หน่วยงานส าคัญท่ีต้องดูแลในเรื่องนี้เป็นหลักคือศูนย์ข้อมูลและการบริการและส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี14 

สารสนเทศ  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล  ป้อมสถิตย์  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ เทคโนโลยี16 

สารสนเทศ  ชี้แจงว่า  มหาวิทยาลัยมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ด้วยกันหลายทาง  ทั้ง Line officecial และ 
Yutube chanel อยู่แล้ว  ในส่วนของการใช้ facebook live นั้น  ขึ้นอยู่กับผู้จัดกิจกรรมจะต้องเป็น18 

ผู้ด าเนินการในส่วนนี้ จึงต้องเป็นความร่วมมือของผู้จัดกิจกรรมด้วย ในส่วนของระบบ wifi ของมหาวิทยาลัยทั้ง
ในส่วนที่เพ่ิมข้ึนจากบริษัท ทรู คอเปอเรชั่น จ ากัด อีกประมาณ 700 จุดนั้นสามารถรองรับการใช้งานได้ทั่วทั้ง20 

มหาวิทยาลัย  ซึ่งจะมีเพียงบางจุดที่พบปัญหาแต่อยู่ระหว่างการด าเนินการแก้ไข  และในส่วนที่ได้รับแจ้งว่าไม่มี
ข้อมูลสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครอยู่ในเว๊ปไซต์ application premium 22 

ซึ่งจะเป็นเว็ปไซต์เฉพาะของสาขาวิชา  จะขอรับไปตรวจสอบว่าจะต้องด าเนินการอย่างไรในการเพ่ิมข้อมูลของ
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไปในระบบ 24 

  ประธาน  ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า ขอให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเตรียม
ความพร้อมและสรรหาข้อมูลที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยเพ่ือประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 26 

หากจะต้องรอให้มีการน าส่งข้อมูลอาจจะไม่ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ  สดสี  ผู้ช่วยอธิการบดี  กล่าวเพ่ิมเติมว่า การประชาสัมพันธ์เป็น28 

เรื่องที่ทุกคณะต้องช่วยกันด าเนินการ  จึงขอให้ทุกหน่วยงานช่วยกันน าเสนอข้อมูลที่ส าคัญและเป็นประโยชน์
ต่อมหาวิทยาลัย  แต่ต้องหารือในเรื่องของหน่วยงานผู้ที่รับผิดชอบข้อมูลและรูปแบบของการน าเสนอข้อมูล 30 

  นางสาวปิยะวดี  หิริกมล  ผู้อ านวยการกองคลัง  ขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์ในเรื่องการ
จัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วย ซึ่งเป็นข้อมูล  ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว   โดยได้ส่งข้อมูล32 

ให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศน าข้อมูลใส่ไว้ในเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัยแล้ว  เพ่ือให้หน่วยงาน
ได้น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 34 

  ประธาน  กล่าวว่า  ขอให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไปด าเนินการวางแผน
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดส่งข้อมูลและรูปแบบของการน าเสนอข้อมูลในเว็ปไซต์และช่องทางการ36 



 

๑๐ 

 

ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย โดยให้แต่ละหน่วยงานมอบหมายผู้รับผิดชอบข้อมูลการประชาสัมพันธ์  แต่
ควรจะต้องมีการกลั่นกรองข้อมูลการที่จะประชาสัมพันธ์ออกไป 2 

  อาจารย์ภูมิพัฒน์  ตระกูลทัศน์เจริญ  ผู้ช่วยอธิการบดี  ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า  ในเรื่องของการ
น าข้อมูลของแต่ละหน่วยงานเพ่ือจัดท าประชาสัมพันธ์นั้น  ศูนย์ข้อมูลและการบริการได้เคยจัดประชุมตัวแทน4 

ของแต่ละหน่วยงานที่ท าหน้าที่เป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์  โดยในเรื่องของการอาจารย์พงศ์พีระ  ชูพรมแก้ว  
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับที่จะท าหน้าที่ในการประสานการด าเนินงาน  6 

  อาจารย์พัฒนพงษ์  จันทร์ควง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า  
อยากให้ระวังเรื่องการประชาสัมพันธ์โดยการใช้สื่อโซเชียล เนื่องจากที่ผ่านมีเคยมีการเผยแพร่ข้อมูลในเชิงลบ 8 

ซึ่งเมื่อข้อมูลได้ถูกเผยแพร่ไปแล้วจะไมสามารถเรียกข้อมูลนั้นกลับคืนมาได้  ดังนั้น จึงควรจะต้องมีการ
กลั่นกรองก่อนที่จะน าเสนอข้อมูลออกไป  10 

  ประธาน  กล่าวว่า  ขอให้ผู้ช่วยอธิการบดีทั้ง 2 ท่านคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ  สดสี 
อาจารย์ภูมิพัฒน์  ตระกูลทัศน์เจริญ และผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไปร่วมกัน12 

วางแผนและก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละข้ันตอน 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณกมล  ปุณชเขตต์ทิกุล  ผู้อ านวยการพุทธวิชชาลัย  เสนอเพ่ิมเติมว่า  14 

การประชาสัมพันธ์รูปแบบหนึ่งที่มหาวิทยาลัยเอกชนหลายๆ แห่งท าแล้วได้ผลคือการส่งสารแบบมีโรงเรียนที่
เป็นเครือข่าย โดยใช้นักศึกษาเป็นผู้น าเสนอข้อมูลและข่าวสาร  ดังนั้นสิ่งแรกที่มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการคือ16 

การสร้างโรงเรียนที่เป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัย และให้องค์การนักศึกษาหรือสโมสรนักศึกษาของแต่ละคณะ
ท าหน้าที่ให้การสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ไปยังเครือข่าย  18 

มติที่ประชุม เห็นชอบแนวทางการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยโดยมอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ  สดสี 
ผู้ช่วยอธิการบด ีอาจารย์ภูมิพัฒน์  ตระกูลทัศน์เจริญ ผู้ชว่ยอธิการบดี และผู้ชว่ยศาสตราจารย์อรรถพล  ป้อมสถิตย์  20 

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันวางแผนในการเพ่ือวางแนวทางการ
ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยและก าหนดตัวผู้รับผิดชอบในการท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  กลั่นกรองข้อมูล22 

ก่อนการประชาสัมพันธ์ 
 24 

  ๔.3 แนวปฏิบัติการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฯ และ (ร่าง) ประกาศการรับข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากกองทุนวิจัย 26 

  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์  จักรกรณ์  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  เสนอที่28 

ประชุมพิจารณา แนวปฏิบัติการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนจากองทุนวิจัย   แนวปฏิบัติการขอ
สนับสนุนการไปน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติและเงินรางวัลการ30 

เผยแพร่ผลงานวิจัย  และพิจารณา (ร่าง) ประกาศการรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากกองทุนวิจัย  

  เรื่องแรกคือแนวปฏิบัติการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนจากกองทุนวิจัย มีขั้นตอน32 

คือผู้เสนอโครงการวิจัยจะต้องเสนอผ่านสาขาวิชาและคณะ  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะต้องจัดประชุม
ตรวจสอบเอกสาร เงื่อนไขในการประกันคุณภาพการศึกษา  และผ่านคณะกรรมการวิจัยประจ าคณะเพ่ือจัด34 

วิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ จากนั้นจึงเสนอ
มายังสถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการและจริยธรรม เมื่อมีการกลั่นกรองเรียบร้อย36 



 

๑๑ 

 

แล้วจึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยเมื่ออนุมัติข้อเสนอโครงการวิจัยแล้วสถาบันวิจัยจะจัดท าเป็น
ประกาศและแจ้งให้นักวิจัยท าสัญญาเพ่ือรับทุนวิจัยต่อไป 2 

แนวปฏิบัติการขอสนับสนุนในการไปน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและ 
ระดับนานาชาติ และเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัยนั้น ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย ในการ4 

ประชุมครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์  2562 โดยผู้ขอรับทนุสนับสนุน และ/หรือ เงินรางวัล 
ส่งเอกสารพร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาผ่านประธานสาขาวิชา  คณะกรรมการประจ าคณะจัด6 

ประชุมพิจารณาตามเงื่อนไขของการประกันคุณภาพการศึกษา จากนั้นส่งสรุปมติการประชุมต่อสถาบันวิจัย
และพัฒนา  จากนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนาจะตรวจสอบ กลั่นกรองความครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสาร 8 

ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง  จากนั้น
น าเสนอเอกสารต่อคณะกรรมการวิชาการและจริยธรรมและคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยเพ่ือพิจารณา10 

ตามล าดับ  
  และในเรื่องของประกาศ เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนจากกองทุนวิจัย ได้12 

ยกร่างขึ้นมาเพ่ือให้การด าเนินงานวิจัยและการพัฒนางานวิจัยเป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งได้ก าหนดเป็นเกณฑ์ส าคัญไว้ 5 ข้อ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 14 

  ประธาน  ให้ข้อเสนอแนะว่า  หลักการที่ส าคัญคือทุกคณะมีคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ
อยู่แล้ว   ซึ่งจะท าหน้าที่ในการดูแลทั้งในเรื่องวิชาการ  วิจัยและพัฒนา ให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ของ16 

มหาวิทยาลัย  งานนิติการ  กองบริหารงานบุคคลจึงได้จัดท าเป็น (ร่าง) ประกาศ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการ
ท าผลงานวิจัยของอาจารย์ สอดรับกับการรับรองคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร เพ่ือมิ ให้เกิดปัญหาในการ18 

บริหารของแต่ละคณะเพ่ือให้อาจารย์ได้พัฒนาศักยภาพทั้งในด้านวิชาการ วิจัยและการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ตาม (ร่าง) ที่น าเสนอเห็นชอบในหลักการทั่วไปแต่อาจจะต้องมีการปรับแก้ไขในส่วนของข้อ 5 ใน20 

เรื่องขั้นตอนของการขอรับทุนวิจัย ในข้อ 5.1 ในเรื่องของวันที่ในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยต่อหน่วยงานต้น
สังกัด   22 

  รองศาสตราจารย์จิตราภา  กุณฑลบุตร  รองอธิการบดี  ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า  ในส่วน
ของคณะกรรมการวิชาการและจริยธรรม ได้มีการตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศฯ และด าเนินการปรับแก้ให้มีความ24 

สมบูรณ์และอยู่ระหว่างการน าเสนอเพ่ือลงนามในประกาศ ต่อไป  แต่ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในเรื่องของแนว
ปฏิบัติในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนจากกองทุนวิจัย  ซึ่งในข้ันตอนก่อนที่จะส่งข้อเสนอโครงการ26 

ให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนา  คณะกรรมการวิชาการและจริยธรรมได้เคยให้ข้อเสนอแนะไปว่าขอให้มีผู้แทน
ของคณะลงนามรับรองในการตรวจสอบหรือการแก้ไขข้อเสนอก่อนที่จะน าส่งให้สถาบันวิจัยและพัฒนา  จึง28 

ขอให้น าไปปรับในส่วนนี้เพิ่มเติม 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช  บุญประจักษ์  รองอธิการบดี  ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่าในข้อ 3 30 

ตามร่างประกาศ ลักษณะและอัตราการให้ทุน  หากจะปรับให้เป็นช่วงอัตราจะเหมาะสมหรือไม่ เช่นทุนละ 
200,000 – 300,000  32 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์  จักรกรณ์  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ชี้แจงว่า การ
ก าหนดอัตราการให้ทุนจะเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนดไว้ แต่มีข้อที่เปิดไว้ว่าให้เป็นไปตามนโยบายของคณะ34 

กรรมการบริหารกองทุนมหาวิทยาลัยเห็นสมควร  ซึ่งสามารถก าหนดกรอบวงเงินได้อีกในโครงการที่เป็นเรื่อง
เฉพาะที่ต้องให้ความส าคัญ 36 



 

๑๒ 

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต  โสไกร  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ให้ข้อเสนอแนะ
ในเรื่องของแนวปฏิบัติการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เนื่องจากคณะจะมีคณะอนุกรรมการวิจัยประจ าคณะอยู่2 

แล้วจึงอยากให้เพ่ิมข้ันตอนของการให้นักวิจัยน าส่งข้อเสนอโครงการโดยผ่านคณะอนุกรรมการวิจัย เป็นชุดดูแล
เบื้องต้น 4 

  ประธาน  กล่าวว่า  เป็นอ านาจที่แต่ละคณะจะสามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจ าคณะ
ไดเ้พ่ือท าหน้าที่ในการกลั่นกรองข้อมูลก่อนที่จะน าเสนอคณะกรรมบริหารคณะก็สามารถท าได้  แต่ผู้ที่ท าหน้าที่6 

ในการรับรองและจัดวิพากษ์ข้อเสนอโครงการนั้นจะต้องเป็นคณะกรรมการบริหารคณะ  เพ่ือให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 8 

มติที่ประชุม   มอบสถาบันวิจัยและพัฒนาด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 10 
 

 12 

๔.4 ขออนุญาตปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายเพื่อท าการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) 
  14 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล  ป้อมสถิตย์  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  เสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่องขออนุญาตปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายเพ่ือท าการติดตั้งอุปกรณ์16 

ป้องกันเครือข่าย (Firewall) ของมหาวิทยาลัย  ในวันพุธที่ 17 ถึงวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน  2562  รวม
ทั้งสิ้น 5 วัน  ซึ่งจะส่งผลกระทบให้ระบบฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยไม่สามารถใช้งานได้ 18 

เพ่ือให้บริษัทเข้ามาติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเครือขายและทดสอบการใช้งาน  โดยจะกลับมาใช้งานได้ปกติในวัน
จันทร์ที่  22  เมษายน  2562  ซึ่งเป็นเรื่องที่คณะกรรมการตรวจรับงานสัญญาซื้อขายอุปกรณ์เครือข่าย ได้20 

ร่วมกันพิจารณาและท าบันทึกข้อความรายงานผลการพิจารณาการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย  ได้มีมติส่ง
มอบพ้ืนที่ห้องเซิฟเวอร์อาคาร 22 ชั้น 2 ให้บริษัทเดอะ อินฟินิตี้ ดาต้า จ ากัด   ซึ่งเห็นว่าในช่วงระยะเวลา22 

ดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อการใช้งานน้อยที่สุด เนื่องจากต้องปิดระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยทั้งหมดและ
ต้องเฝ้าระวังผลกระทบข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นการให้บริการระบบเครือข่าย  ข้อมูลเบื้องต้นของระบบ Firewall 24 

ที่มหาวิทยาลัยใช้งานอยู่มีอายุการใช้งานมาแล้วกว่า 8 ปี และเคยเกิดปัญหาในการใช้งานมาตลอด  จึงต้องมี
การจัดสรรทรัพยากรใหม่เพ่ือให้การใช้งานได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   26 

  ตามท่ีได้หารือเบื้องต้นกับผู้อ านวยการกองกลาง  ได้รับข้อมูล ในวันที่ 17 เมษายน ซึ่งเป็นวัน
แรกที่เปิดการท างานหลังจากวันหยุดช่วงสงกรานต์จะมีข้อมูลที่รอการด าเนินการอยู่เป็นจ านวนมาก  หากไม่28 

ด าเนินการกับข้อมูลก็จะเกิดผลกระทบต่อการบริหารงานได้ จึงได้หารือในฝ่าย IT เพ่ิมเติมว่าจะสามารถท าได้
หรือไม่หากจะเร่งด าเนินการปิดระบบในช่วงเช้า  และเปิดให้ใช้งานได้ในช่วงบ่ายซึ่งต้องก าหนดเป็นช่วเวลา30 

อย่างน้อยสัก 2 – 3 ชั่วโมงและจ ากัดพ้ืนที่ 

  นางสาวปิยะวดี  หิริกมล  ผู้อ านวยการกองคลัง  สอบถามเพ่ิมเติมว่า  ในช่วงที่จะปิดระบบ32 

นั้นยังอยู่ในช่วงของการลงทะเบียนและช าระค่าเทอมของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยมีวิธีการอย่างไรในการแก้ไข
ปัญหาในเรื่องนี ้ จะขยายระยะเวลาในการเปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนและช าระค่าเทอมออกไปได้หรือไม่ 34 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล  ป้อมสถิตย์  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
สารสนเทศ ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า  การก าหนดวันเพ่ือปิดระบบไม่อยู่ในเงื่อนไขสัญญา  แต่เนื่องจากคณะกรรมการ36 

ตรวจรับได้เลื่อนการปิดระบบมาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งเป็นช่วงของการสอบปลายภาคการศึกษา  หากจะมีเลื่อน
ออกไปอีกเกรงว่าจะเป็นการเข้าใจผิดว่าคณะกรรมการตรวจรับฯ มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง38 

หรือไม่  และจะไม่สามารถก าหนดวันที่จะด าเนินการได้ 



 

๑๓ 

 

  เลขานุการ  ให้ข้อเสนอแนะว่า และสอบถามถึงสัญญาของการด าเนินการ  ในการน าเสนอ
เพ่ือขอปิดระบบควรจะต้องด าเนินการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตั้งแต่การประชุมครั้ง2 

ก่อนเนื่องจากจะเกิดผลกระทบทั้งระบบของมหาวิทยาลัย  การที่จะเปิดและเอ้ือการท างานให้เพียงบางจุดไม่
น่าจะเป็นไปได้  และส่วนการแยกระบบระหว่างระบบของมหาวิทยาลัยและระบบ ITDS แต่ขอให้ส านักวิทย4 

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  รายงาน content ของระบบทั้งหมด  เพราะได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นว่า
เฉพาะที่จะต้องสอบในวันศุกร์ ของข้อสอบวัดแวด และข้อสอบวัดความรู้พ้ืนฐาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่พบตัว6 

ข้อสอบที่ทางวิทยาลัยการฝึกหัดครูได้น าส่งให้เพ่ือใช้ในระบบ โดยขอให้ทางส านักวิทยบริการฯ ไปตรวจสอบ 
content เดิมที่อยู่ในระบบว่ายังมีอยู่หรือไม่  การติดตั้ง Firewall ในครั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งหมด 8 

เข้าใจว่าจะต้องด าเนินการ  แต่ช่วงระยะเวลาในการทดสอบระบบใช้เวลามากเกินไปหรือไม่   เพราะยังอยู่
ในช่วงระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอน เพราะอยู่ในช่วงการสอบของนักศึกษา  และยังต้องมีการ10 

ลงทะเบียนช าระค่าเทอมของนักศึกษา ซึ่งหากจะก าหนดช่วงระยะเวลาใหม่ได้หรือไม่ 

  ประธาน  ให้ข้อเสนอแนะว่า  ในการติดตั้งเปลี่ยนแปลง Firewall เป็นเรื่องที่จ าเป็นที่ต้อง12 

ด าเนินการ ซึ่งหน้าที่ในการด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์เป็นหน้าที่ของบริษัทผู้รับจ้าง  ในส่วนของมหาวิทยาลัยมี
หน้าที่เพียงแค่การอ านวยความสะดวกในการด าเนินการเท่านั้น  โดยจะมีเจ้าหน้าที่เพียง 2 คนเป็นผู้อ านวย14 

ความสะดวกในการด าเนินการ และได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาในวันหยุด  ซึ่งหากจะให้
ด าเนินการในช่วงเวลาอ่ืนที่เป็นวันหยุดจะสามารถด าเนินการได้หรือไม่  เนื่องจากในช่วงเวลาที่เสนอนั้นเป็น16 

ช่วงเวลาที่ผลกระทบต่อการบริหารของมหาวิทยาลัย   

  นางสาวปิยะวดี  หิริกมล  ผู้อ านวยการกองคลัง  ชี้แจงเพ่ิมเติมในเรื่องการส่งมอบพ้ืนที่ในการ18 

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จะมีเงื่อนไขในการส่งมอบงานให้ส าเร็จลุล่วงตามสัญญาเนื่องจากจะมีผลต่อการ เสีย
ค่าปรับล่าช้าในการด าเนินการ  การที่จะท างานส าเร็จลุล่วงได้นั้นจะต้องมีการส่งมอบพ้ืนที่  หากมหาวิทยาลัย20 

ไม่ส่งมอบพ้ืนที่ให้ด าเนินการ สัญญาก็จะยืดเยื้อและงานก็จะไม่เป็นไปตามสัญญาที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นข้ออ้าง
ของบริษัทได้ว่าที่ไม่สามารถด าเนินการได้นั้นเนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่ส่งมอบพ้ืนที่  ในส่วนของบริษัทก็มีความ22 

พร้อมที่จะด าเนินการตามสัญญา เพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงและรับเงินค่าจ้าง  ขอให้ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศประสานกับงานพัสดุเพ่ือตรวจสอบเงื่อนไขของเวลา เนื่องจากจะมีผลกระทบในการ24 

รองรับการตรวจสอบของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ถึงแม้จะเป็นเหตุผลความจ าเป็นของผู้ว่าจ้างแต่หากไม่
สมเหตุสมผลในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างก็จะเป็นขอทักท้วงได้ว่าหากมหาวิทยาลัยเห็นว่าไม่มีความพร้อมใน26 

การให้บริษัทฯ เข้าด าเนินการ เหตุใดจึงรีบด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

  เลขานุการ  เสนอว่า  หากจะขอก าหนดช่วงเวลาให้เป็นช่วงที่มีการบริหารจัดการน้อยที่สุด28 

และเป็นในช่วงของวันหยุดจะสามารถด าเนินการได้หรือไม่ เช่นในวันที่ 10 11 และ 12 ซึ่งจะไม่มีผลกระทบ
ต่อการบริหารและการเรียนการสอน 30 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล  ป้อมสถิตย์  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
สารสนเทศขอรับเงื่อนไขก าหนดระยะเวลาเป็น 10 11 และ 12 และจะเร่งด าเนินการให้แล้ วเสร็จภายใน 3 32 

วันที่ก าหนดและจะไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบการสอบวัดความรู้ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายเพ่ือท าการ34 

ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) ของมหาวิทยาลัย โดยส่งมอบพื้นที่ให้บริษัทฯ ผู้รับจ้างตั้งแต่วันที่ 9 
เมษายน และด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์และทดสอบระบบได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 12 เมษายน พ.ศ. 2562 หากพบ36 

ปัญหาให้ด าเนินการแก้ไขเร่งด่วนในวันที่ 17 เมษายน 2562 
 38 



 

๑๔ 

 

 ๔.5 การเสนอชื่ออาจารย์ผู้สอนดีเด่นและอาจารย์ท่ีมีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชนฯ  
  2 

  เลขานุการ  เสนอท่ีประชุมพิจารณา ส านักงานกลางมูลนิธิมหาวิทยาลัยราชภัฏ  แจ้งเรื่องการ
เสนอชื่ออาจารย์ผู้สอนดีเด่นและอาจารย์ที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน เพ่ือเข้ารับรางวัลจากมูลนิธิ4 

ศาสตราจารย์บุญถิ่น อัตถากร  ประจ าปีพุทธศักราช 2561  โดยก าหนดให้เสนอชื่อฯ ได้ภายในวันที่  31  
พฤษภาคม พ.ศ. 2562  รายละเอียดคุณสมบัติอยู่ในเอกสารประกอบการประชุม  6 

มติที่ประชุม   มอบคณบดีแต่ละคณะพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ที่มีความเหมาะสมเพ่ือเสนอชื่อเป็นอาจารย์
ผู้สอนดีเด่นและอาจารย์ที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน 8 
 

 10 

 ๔.6 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และประกาศที่เกี่ยวข้อง  
  12 

  เลขานุการ  แจ้งที่ประชุมพิจารณา  แนวทางการด าเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และประกาศที่เก่ียวข้อง  14 

  ประธาน  กล่าวว่า  ตามหนังสือที่แจ้งมา เป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ขอความร่วมมือ
ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ 16 

  อาจารย์วีระศักดิ์  บรรณาธรรม  รองอธิการบดี  ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า สาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งได้ก าหนดไว้ให้ด าเนินการ ดังนี้ 18 

1. ให้ผู้ด ารงต าแหน่งต่อไปนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุม 
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เฉพาะในพ้ืนที่สถาบันอุดมศึกษาท่ีตนรับผิดชอบ 20 

(1) อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทุกแห่ง 
(2) รองอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทุกแห่ง 22 

2. ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้ออกบัตรประจ าตัวพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 24 

3. ให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่ 
สูบบุหรี่  โดยก าหนดให้พ้ืนที่และบริเวณทั้งหมดทั้งภายในและภายนอกอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง  26 

บริเวณที่จัดไว้ให้ผู้มารับบริการใช้ประโยชน์ร่วมกัน  ไม่ว่าจะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตามเป็นเขตปลอดบุหรี่  แต่
สามารถจัดให้มีเขตสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะได้  ในพ้ืนที่นอกอาคาร โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง 28 

4. ให้สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ  สถานศึกษา หรือสถานที่เพ่ือการเรียนรู้ 
และฝึกอบรม ได้แก่  สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน  สถานศึกษาระดับต่ ากว่าอุดมศึกษา  สนามเด็กเล่นเป็นที่30 

สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่  โดยก าหนดให้พ้ืนที่และบริเวณทั้งหมด ซึ่งใช้ประกอบ
ภารกิจของสถานที่นั้น  ทั้งภายในและภายนอกอาคาร  โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง  บริเวณที่จัดไว้ให้ผุ้มารับ32 

บริการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะมีรั้วล้อมรอบหรือไม่ก็ตาม  รวมทั้งระยะ 5 เมตรจากทางเข้า – ออก ของ
สถานที่ เป็นเขตปลอดบุหรี่ 34 

5. ให้ติดแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเขตสูบบุหรี่  ตามลักษณะและวิธีการที ่
ประกาศไว้โดยเปิดเผย และมองเห็นได้ชัดเจน 36 

  เลขานุการ  ให้ข้อเสนอแนะว่า  มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญในเรื่องของมาตรการของการ
จัดพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นปลอดบุหรี่  ซึ่งในส่วนที่เพ่ิมเติมคือคือการจัดพ้ืนที่ให้มีเขตสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะ  38 

มติที่ประชุม  มอบผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีประสานกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมด าเนินการจัด
พ้ืนที่เขตปลอดบุหรี่และเขตสูบบุหรี่พร้อมติดแสดงเครื่องหมายให้ชัดเจน 40 



 

๑๕ 

 

 ๔.7 แนวทางป้องกันการเกิดอัคคีภัยภายในมหาวิทยาลัย  
  2 

  นายสมประสงค์  โชคลาภ  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม  เสนอที่ประชุมพิจารณา  แนวทางการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในมหาวิทยาลัย  ซึ่งในส่วนของกอง4 

อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  ได้มีมาตรการหลายๆ ด้านเพ่ือเป็นการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดอัคคีภัย  
เช่นการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบถังดับเพลิงเคมีให้มีความพร้อม  เพื่อดูอายุการใช้6 

งาน  ในส่วนของอุปกรณ์การดับเพลิงประจ าอาคารต่าง ๆ แต่จากการส ารวจพบว่าอุปกรณ์ไม่ได้ใช้งานมานาน
มากอาจจะมีการเสื่อมสภาพการใช้งาน ช ารุดและเสียหาย  จึงได้ประสานผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและจะขอให้8 

มหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการต่อไป   
  ในส่วนที่ขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ทุก10 

หน่วยงานในการดูแลเบื้องต้น เพ่ือเป็นการตรวจสอบ ควบคุมดูแลความเรียบร้อยภายในห้องต่าง ๆ  มิให้น า
สิ่งของที่อาจเป็นต้นเหตุของเชื้อเพลิงไปเก็บภายในห้องควบคุมระบบไฟฟ้าหรือทางเดินขึ้นลงบันไดหนีไฟของ12 

ตัวอาคาร  รวมถึงตรวจสอบและถอดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่ไม่จ าเป็นเพ่ือเป็นการป้องกันการเกิด
ไฟฟ้าลัดวงจรในอาคารเบื้องต้น 14 

  ประธาน  ให้ข้อเสนอแนะว่า  เป็นเรื่องส าคัญที่ทุกหน่วยงานต้องร่วมกันด าเนินป้องกันและ
ตรวจสอบความเรียบร้อยทั้งภายในและภายนอกอาคาร  ในกรณีที่อาจเกิดเหตุไม่คาดคิดทั้งในเรื่องของอัคคีภัย16 

และภัยธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ  

มติที่ประชุม   มอบหัวหน้าทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานร่วมกันตรวจสอบและป้องกัน18 

การเกิดเหตุอัคคีภัย 
 20 

 ๔.8 ขอความร่วมมือโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ าทั่วประเทศ  จ านวน 25 ลุ่มน้ า (โครงการระยะที่ 1)  22 

  
  เลขานุการ เสนอที่ประชุมพิจารณา  ส านักงานสถิติแห่งชาติ  แจ้งขอความร่วมมือโครงการ24 

ระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานระดับพื้นที่เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ าทั่ว
ประเทศ  จ านวน 25 ลุ่มน้ า (โครงการระยะที่ 1) เนื่องจากโครงการฯ ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลอาคารสิ่งปลูก26 

สร้างทุกแห่งในกรุงเทพมหานคร โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (tablet) เป็นอุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล  
ซึ่งจ าเป็นต้องใช้บุคลากรจ านวนมากเพ่ือปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน (FS) และเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวม28 

ข้อมูล (FI) โดยขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยสนับสนุนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
(1) จัดหาเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน (FS)    29 คน 30 

(2) จัดหาเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล (FI)   143 คน 
(3) จัดหาสถานที่ส าหรับการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล 32 

ซึ่งส านักงานสถิติแห่งชาติมีแผนการด าเนินงานเพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนก าหนด 
แนวทางและบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืนในอนาคต  โดยก าหนดคาบเวลาเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้34 

น้ าเพ่ืออุปโภคบริโภคส าหรับครัวเรือน และการใช้น้ าในภาคการเกษตร การผลิต และการบริการจากสถาน
ประกอบการ พร้อมกันทั่วประเทศระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2562 รายการข้อมูลที่ต้องเก็บ36 

รวบรวมจะมี 6 ตอนคือ ข้อมูลครัวเรือนที่อยู่อาศัย  การท าการเกษตร  การผลิตสินค้า  การค้าและการบริการ  
การใช้น้ าและปัญหาอุทกภัย 38 

 



 

๑๖ 

 

ประธาน กล่าวว่า  หากให้แต่ละคณะทั้งหมด 5 คณะ ช่วยกันรับผิดชอบในการจัดหา 
นักศึกษาเพ่ือท าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยจ านวน 29 คนท าหน้าที่ผู้ควบคุม2 

งาน (FS) จะได้หรือไม่ ลักษณะการด าเนินงานเช่นเดียวกับงานวิจัยโดยมีการจ่ายเป็นค่าตอบแทนการ
ด าเนินงาน จึงขอให้คณะกรรมการทุกท่านร่วมกันพิจารณา  4 

  เลขานุการ  กล่าวว่า  เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในส่วนของการรายละเอียดและการด าเนินการ
จะขอรับไปประสานข้อมูลเพิ่มเติม และจะน ามาเสนอเพ่ือพิจารณาต่อไป 6 
 

มติที่ประชุม  มอบผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีประสานขอข้อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติม 8 
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 ๔.9 รายงานผลการประชุมการจัดท าสารคดีเทิดพระเกียรติฯ 
  12 

  รองศาสตราจารย์จิตราภ  กุณฑลบุตร  เสนอที่ประชุมพิจารณา เรื่องการจัดท าสารคดี
เทิดพระเกียรติฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้มอบหมายให้ ดร.อุมาพร  ยุวชิต  และอาจารย์กนกพิชญ์  14 

วิชญวรนันท์  เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการจัดท าสารคดีเทิดประเกียรติ  เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 
2562 ณ ส านักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ   16 

  ข้อพิจารณาที่ได้น าเสนอจากการประชุม  มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอผลงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏตามพระราโชบายที่ได้น าศาสตร์พระราชา   เป็นเครื่องมือในการด าเนินโครงการเพ่ือชุมชนต่าง ๆ ซึ่ง18 

สารคดีจะเป็นเสมือนการถ่ายทอดสายพระเนตรที่ทรงพระปรีชาสะท้อนผ่านเรื่องราวนวิดิทัศน์ที่มหาวิทยาลัย
แต่ละแห่งได้จัดท า  ซึ่งมีข้อตกลง ดงนี้ 20 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่ง จัดท าสารคดีเทิดพระเกียรติฯ ความยาว 4 นาที มีเนื้อหา 
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหรือยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน บริบทของชุมชน ปัญหาต่างๆ ที่พบและการ22 

แก้ไขปัญหา การให้ความรู้  กระบวนการในการช่วยเหลือ  อันเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น  โดยจัดท าใน
รูปของสื่อวิดีทัศน์แบบพากย์เสียงส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งให้น าเสนอการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชน  24 

อาจารย์  บุคลากร และนักศึกษาในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  ซึ่งส่วนกลางจะจัดท าในส่วน introduction 
และ intertude ให้ 26 

2. แผนการด าเนินงานและเงื่อนไขเวลา   ส่วนกลางได้ก าหนดดังนี้ 
2.1 ก าหนดส่งบทและภาพประกอบ (story board) ภายในวันที่ 5 เมษายน 2562 28 

2.2 ส่วนกลางพิจารณาบทและภาพประกอบ และส่งคืนเพ่ือแก้ไขในวันที่ 7 เมษายน  
      2562 30 

2.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหน่งด าเนินการผลิตวิดีทัศน์ ระหว่างวันที่ 8 – 21 
เมษายน 2562  32 

2.4 น าเสนอวิดีทัศน์ในวันที่ 22 เมษายน 2562 ทั้ง 38 แห่ง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ทั้งนี้ขอให้อธิการบดีหรือผู้แทนและทีมงานผลิต เข้ารับฟังค าแนะน า34 

จากคณะท างานขององคมนตรีด้วย 
2.5 ปรับแก้งาน ระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2562 และส่งส่วนกลางพิจารณาอีก36 

ครั้ง 
2.6 น าส่งวิดีทัศน์เสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 30 เมษายน 2562 38 

 
 40 



 

๑๗ 

 

ประธาน  กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ ดร.อุมาพร  ยุวชิต และทีมงานไป 
ด าเนินการแล้ว  แต่ในวันที่  22 เมษายน 2562  มหาวิทยาลัยจะต้องมีตัวแทนเข้ารับฟังค าแนะน า 2 

จากคณะท างานองคมนตรี  เห็นควรมอบรองอธิการบดี 1 ท่านเพ่ือเข้ารับฟัง 
 4 

มติที่ประชุม  มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช  บุญประจักษ์  รองอธิการบดี  เป็นผู้แทนเข้ารับฟังค าแนะน า 
จากคณะท างานขององคมนตรีในวันที่  22 เมษายน 2562  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 6 

 
 4.10 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดนนทบุรีระหว่างจังหวัด8 

นนทบุรีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช  บุญประจักษ์  รองอธิการบดี  เสนอที่ประชุมพิจารณา  จังหวัด10 

นนทบุรีได้แจ้งก าหนดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี  ระหว่างจังหวัด
นนทบุรีและมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่  และเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีลงนามในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 12 

09.30 น.  ณ  ห้องประชุมเกาะเกร็ด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี และจะมีการประชุมประสานงานเพ่ือ
หารือแนวทาง รูปแบบและรายละเอียดในการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่14 

เกี่ยวข้อง ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องนนทรี ชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี 

มติที่ประชุม  มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช  บุญประจักษ์  รองอธิการบดี  ประสานการเข้าร่วมพิธีลงนามความ16 

ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกับจังหวัดนนทบุรี 
 18 

 4.11    แจ้งมติคณะกรรมการจัดท าภาระงานและคู่มือการประเมินภาระงานของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ครั้งที่ 1/2562  20 

  รองศาสตราจารย์จิตราภา  กุณฑลบุตร  รองอธิการบดี  เสนอที่ประชุมพิจารณา เรื่องมติ
คณะกรรมการจัดท าภาระงานและคู่มือการประเมินภาระงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและ22 

พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ครั้งที่ 1/2562  ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้เสนอแนะแนวทางในการ
ด าเนินการ เห็นควรให้มีการแก้ไข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครว่าด้วยมาตรฐานภาระงานวิชาการ24 

ของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและผู้บริหาร พ.ศ. 2557  ข้อ 7 (1) เพ่ือให้สอดคล้องกับภาระงานและคู่มือ
การประเมินภาระงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) 26 

และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน   ซึ่งตามข้อ 7 (1) กลุ่มงานสอน ผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการ ต้องมี
ชั่วโมงการสอนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 18 ภาระงาน ไม่ว่าจะเป็นการสอนภาคปกติหรือภาคพิเศษ ผู้ด ารง28 

ต าแหน่งทางวิชาการที่มีชั่วโมงการสอนสูงกว่า 18 ภาระงาน มหาวิทยาลัยอาจจ่ายค่าตอบแทนให้ตามราย
ชั่วโมงท่ีสูงกว่าภาระงานดังกล่าวก็ได้  แต่มหาวิทยาลัยจะจ่ายให้เกินอีก 18 ภาระงานไม่ได้ การสอนเกินภาระ30 

งานขั้นต่ าดังกล่าว จะเป็นเหตุอ้างให้ไม่ต้องท าระงานกลุ่มอ่ืน ๆ มิได้  

  อาจารย์สันติเลิศ  เพ็ชรอาภรณ์  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ชี้แจง32 

เพ่ิมเติมว่า ตามเอกสารประกอบการประชุมจะเป็นบันทึกข้อความแจ้งมติคณะกรรมการจัดท าภาระงานและ
คู่มือการประเมินภาระงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย  (สาย34 

วิชาการ) ครั้งที ่1/2562  ซึ่งในรายละเอียด  รองศาสตราจารย์จิตราภา  กุณฑลบุตร  รองอธิการบดีได้อธิบาย
ในรายละเอียดแล้ว  เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องคือข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยมาตรฐาน36 

ภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและผู้บริหาร พ.ศ. 2557 ประเด็นที่คณะกรรมการฯ ขอ
เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาคือ ข้อ 7 (1)  กลุ่มงานสอน ผู้ด ารงต าแหน่งทาง38 



 

๑๘ 

 

วิชาการ ต้องมีชั่วโมงสอนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 18 ภาระงาน ไม่ว่าจะเป็นการสอนภาคปกติหรือภาคพิเศษ ผู้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่มีชั่วโมงสอนสูงกว่า 18 ภาระงาน  มหาวิทยาลัยอาจจ่ายค่าตอบแทนให้ตามราย2 

ชั่วโมงท่ีสูงกว่าภาระงานดังกล่าวก็ได้  แต่มหาวิทยาลัยจะจ่ายให้เกินอีก 18 ภาระงานไม่ได้  การสอนเกินภาระ
งานขั้นต่ าดังกล่าว จะเป็นเหตุอ้างให้ไม่ต้องท าภาระงานกลุ่มอ่ืน ๆ มิได้   ซึ่ง 18 ภาระงานคือการสอน 12 4 

ชั่วโมงนั่นเอง   

เอกสารถัดไปทีข่อให้พิจารณาคือตารางภาระงานสอน  แผ่นแรกเป็นภาระงานสอน 3-6 6 

ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ร้อยละ 20 คิดเป็น 10 คะแนน  แผ่นที่ 2 เป็นตารางภาระงานสอน 7-11 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
ร้อยละ 30 คิดเป็น 15 คะแนน แผ่นที่ 3 2 เป็นตารางภาระงานสอน 12 ชั่วโมงหรือมากกว่าต่อสัปดาห์ ร้อย8 

ละ 50 คิดเป็น 25 คะแนน ซึ่งเอกสารที่เหลือจะเป็นตารางภาระงานวิจัย/งานสร้างสรรค์   ตารางภาระงาน
บริการวิชาการ และตารางภาระงานที่หน่วยงานและมหาวิทยาลัยมอบหมาย อยู่ที่อาจารย์จะเลือกตารางใดมา10 

ใช้ในการประเมิน  แต่ประเด็นที่จะขอให้พิจารณานั้นคือตารางที่เป็นภาระงานสอน เนื่องจากร่างที่ได้น า เสนอ 
ทั้งในส่วนของคณะและที่น าเข้าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนั้น  เนื่องจากไม่สอดรับกับข้อบังคับ12 

ของมหาวิทยาลัย  ดังนั้นในการประเมินภาระงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงาน
มหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ครั้งที ่1/2562  จึงยังไม่สามารถน าตารางการประเมินนี้มาใช้ได้  จนกว่าจะแก้ไข14 

ข้อบังคับให้แล้วเสร็จ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารยวณิฎา  ศิริวรสกุล  ผู้ช่วยอธิการบดี  สอบถามเพ่ิมเติมถึงตารางภาระงาน16 

ที่หน่วยงานและมหาวิทยาลัยมอบหมาย  จะมีภาระงานเรื่องของกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรกับกรรมการ
ประจ าคณะ อยากให้อธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนนี้  เนื่องจากพบปัญหาในเรื่องของการบริหารหลักสูตร  18 

เพราะบางหลักสูตรจะตีความว่าการบริหารหลักสูตรจะมีการประชุมเฉพาะคณะกรรมการที่ท าหน้าที่ในการ
บริหารหลักสูตรเท่านั้น อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหลักสูตรด้วย   20 

   อาจารย์สันติเลิศ  เพ็ชรอาภรณ์  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ชี้แจง
ว่า  เนื่องจากเอกสารที่น าเสนอฉบับนี้เป็นฉบับร่าง  ได้มีการพิจารณาจากคณบดีทั้ง 5 คณะ และได้มีการ22 

พิจารณาเรื่องของค าทั้ง 3 ค า  ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
อาจารย์ประจ า  ซึ่งคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาทั้ง 3 ค านี้แล้ว  ในกรณีที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ24 

หลักสูตรแสดงว่าอาจารย์ท่านนั้นจะต้องเป็นอาจารย์ประจ าและอาจารย์ประจ าหลักสูตรด้วย แต่บางท่านมิได้
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และกรณีที่พิจารณาอีกประเด็นหนึ่งคือเป็นอาจารย์ประจ าแต่ไม่ได้เป็น26 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ในกรณีที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์วณิฎา  ศิริวรสกุล  ผู้ช่วยอธิการบดี  ได้มีค าถามน่าจะ
เป็นประเด็นในส่วนของกรรมการประจ าหลักสูตร  ซึ่งเห็นว่าในการบริหารหลักสูตรนั้นจ าเป็นต้องมีการประชุม28 

ร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ประจ า  ไม่ได้หมายความ
ว่ามีเพียงแค่ 5 ท่านที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร 30 

  อาจารย์พัฒนพงษ์  จันทร์ควง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า   อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ประจ า  ตามแนวทางการประกันคุณภาพ32 

การศึกษา ใน TQF  12 เรื่อง ในการประชุมอาจารย์ร้อยละ 80  จะดูเฉพาะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เพียง 5 ท่าน  ซึ่งตามเกณฑ์การประเมินคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรผู้ที่เกี่ยวข้องจะมีเพียงอาจารย์34 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรเท่านั้น  จะต้องเขียนเอกสารทางวิชาการและท างานวิจัยใน
รอบ 5 ปี  ซึ่งจะขัดกันเพียงบางเรื่องและจะต้องระวังในเรื่องนี้   36 



 

๑๙ 

 

  ประธาน  ให้ข้อเสนอแนะว่า  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
อาจารย์ประจ า  ได้ก าหนดคุณสมบัติแตกต่างกันไป  ในส่วนที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยก าลังพิจารณา2 

คือจัดท าภาระงานและคู่มือการประเมินภาระงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงาน
มหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ครั้งที ่1/2562 ซึ่งมีสาระส าคัญบางส่วนที่ไม่สอดรับกับข้อบังคับของมหาวิทยาลัย4 

ราชภัฏพระนคร  ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและผู้บริหาร พ.ศ. 
2557  ซึ่งคณะกรรมการจัดท าภาระงานและคู่มือการประเมินภาระงานฯ  ได้เสนอเพ่ือขอแก้ไขข้อบังคับฯ 6 

อย่างไรก็ตามคือเราจะต้องพิจารณาจาก TQF ปัญหาและสาเหตุของการประเมินที่ผ่านมานั้น อาจารย์ที่ท างาน
ให้กับส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ไม่สามารถน าผลงานมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน จึงขอปรับให้8 

เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  และขอแก้ไขข้อบังคับฯ  ต่อไป 

มติที่ประชุม  1. เห็นชอบให้ด าเนินการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครว่าด้วยมาตรฐานภาระงาน10 

วิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและผู้บริหาร พ.ศ. 2557 
       2. คณะกรรมการจัดท าภาระงานและคู่มือการประเมินภาระงานของข้าราชการพลเรือนใน12 

สถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) จะปรับปรุงแบบประเมินเพ่ือใช้ส าหรับการประเมิน
ครั้งที ่2/2562  และน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 14 

 
   16 

ระเบียบวาระท่ี  5    เรื่องเพื่อทราบ 
 เลขานุการ  แจ้งว่า  ตามระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพ่ือทราบ ขอให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย18 

ทุกท่านน าไปศึกษาและหากพบปัญหา หรือมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ให้น าเข้าเสนอในท่ีประชุมครั้งต่อไป 
 20 

5.1 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2561  22 

  ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา  แจ้ง ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 ซึ่งก าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่  29 – 30 24 

เมษายน พ.ศ. 2562  ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น 8  อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 15) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ 26 

 
5.2 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 28 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เอกสารนอกเล่ม) 

  ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา  แจ้งการจัดท าคู่มือการประเมินคุณธรรมและความ30 

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับสมบูรณ์  (เอกสารนอกเล่ม)   
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ 32 

 
5.3 แจ้งรายขื่อผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562” 34 

  สถาบันวิจัยและพัฒนา  แจ้ง  รายขื่อผลงานวิจัยเพ่ือเผยแพร่ในงาน “มหกรรมงานวิจัย
แห่งชาติ 2562”  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ 36 

 



 

๒๐ 

 

5.4 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา 

  ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  แจ้ง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการคุ้มครอง2 

ผู้บริโภคในสถานศึกษา   รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ 
 4 

5.5 รายงานการปฏิบัติงานของข้าราชการลูกจ้างประจ า  พนักงานราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562  6 

  กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี  แจ้งรายงานการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ลูกจ้างประจ า  พนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562   รายละเอียดดัง8 

เอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ 
 10 

5.6 การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ  

  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แจ้งการเสนอผลงานเพ่ือขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ 12 

: รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยรางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจ าปี
งบประมาณ 2563 โดยสามารถเสนอผลงานได้จนถึงวันที่  30 เมษายน 2562 รายละเอียดดังเอกสาร14 

ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ 
 16 

5.7 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ. 2561    18 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช  บุญประจักษ์  รองอธิการบดี  รายงานผลการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ. 2561 20 

รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ 
 22 
 

5.8 สรุปประเด็นแนวทางการจัดท าโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา24 

มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก     

  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  แจ้งสรุปประเด็นแนวทางการจัดท าโครงการและ26 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
และหากมีโครงการและกิจกรรมที่มีลักษณะดังกล่าว ขอเชิญชวนส่งให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี28 

พิจารณาเป็นโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสนอ
รัฐบาลต่อไป  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ 30 

 
5.9 ขอความอนุเคราะห์รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ และรายชื่อคณะกรรมการจัดงาน32 

   

  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอความอนุเคราะห์เสนอ34 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความและรายชื่อคณะกรรมการจัดงาน  ดังนี้ 
1. รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความตามกลุ่ม/สาขาละ 5 ท่าน 36 

2. รายชื่อคณะกรรมการจัดงาน หน่วยงานละ 2 ท่าน  



 

๒๑ 

 

5.10 รายงานผลการสอบทานและประเมินผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
    2 

กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งรายงานผลการสอบทานและประเมินผลการตรวจสอบภายใน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน)  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบ4 

วาระนี ้
 6 

5.11 รายงานผลการสอบทานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย  ณ  สิ้นไตรมาสที่ 1 (เดือน
ตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2561) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 8 

    
กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งรายงานผลการสอบทานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย  ณ  สิ้น 10 

ไตรมาสที ่1 (เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2561) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ 12 

 
5.12 การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 14 

    
กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง แจ้งติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  16 

ประจ าปี พ.ศ. 2562 และประชาสัมพันธ์ล าดับผลการเบิกจ่าย และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ 18 

ข้อมูลสถิติ โดยปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ของส่วนราชการ รัฐวิสหกิจและหน่วยงานอื่น  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ 20 

 
5.13 การรายงานผลการด าเนินการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ประจ าปี22 

งบประมาณ พ.ศ. 2562 
    24 

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  แจ้งขอความร่วมมือในการจัดท ารายงานผลการ 
ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมหาวิทยาลัย26 

ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการ ดังนี้ 
1. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ต าบลเกาะหวาย อ าเภอปากพลี จังหวัด 28 

นครนายก  จ านวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) 
2. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ต าบลสาลิกา จังหวัดนครนายก จ านวน   30 

2,125,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ 32 

 
5.14 เรื่องน าเสนอจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ 34 
    

สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  แจ้งเรื่องการด าเนินงานของสภา 36 

คณาจารย์และข้าราชการ ดังนี้ 
1. โครงสร้างคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 38 

2. ช่องทางการสื่อสารกับสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

http://www.cgd.go.th/


 

๒๒ 

 

3. การสื่อสารงานสภาคณาจารย์และข้าราชการไปยังแต่ละคณะ โดยกรรมการสภา
คณาจารย์ ประเภทคณาจารย์ประจ าคณะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 2 

รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ 
 4 

5.15 โครงการบูรณาการพันธกิจสมัพันธ์  เพื่อพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
“กิจกรรมพระนครธรรมตามรอยพระพุทธองค์เยือนถิ่นชมพูทวีป” 6 

    
พุทธวิชชาลัย  แจ้งที่ประชุมทราบรายละเอียดการจัดโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือ 8 

พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม “กิจกรรมพระนครธรรมตามรอยพระพุทธองค์เยือนถิ่นชมพูทวีป” 
และแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง เกรฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้อก าหนดของผู้เข้าร่วม10 

โครงการพัฒนาบุคลากร “พระนครธรรม : จาริกบ าเพ็ญบุญ ณ สังเวชนียสถานและวัดไทย ประเทศอินเดีย-
เนปาล  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ 12 

 
5.16 โครงการบูรณาการพันธกิจสมัพันธ์  เพื่อพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 14 

“หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ  รุ่นที่ 5” 
    16 

พุทธวิชชาลัย  แจ้งที่ประชุมทราบรายละเอียดการจัดโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือ 
พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ  รุ่นที่ 5”ก าหนดการอบรมตั้งแต่วันที่  22  18 

เมษายน 2562 ถึง 30 มีนาคม 2563  ณ  ห้อง 577 ชั้น 5 อาครเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม รายละเอียด
ดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ 20 

 
5.17 โครงการจัดตั้งศูนย์อ านวยการอโศกศึกษา ประจ าภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 22 

    
พุทธวิชชาลัย  แจ้งที่ประชุมทราบรายละเอียดโครงการจัดตั้งศูนย์อ านวยการอโศกศึกษา  24 

ประจ าภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุมตามระเบียบวาระนี้ 
 26 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ 
 6.1  นัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  5/2562 ในวันพุธที่  1  พฤษภาคม  28 

พ.ศ. 2562  เวลา  09.00 น.  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยชั้น 4 อาคารอนุสรณ์ 100 ปีการฝึกหัด
ครูไทย 30 
 

ปิดประชุมเวลา  16.00 น. 32 
  
 34 

     นางสาวธนิการมย์  นาคชัย 
        นางสาวเพ็ญพักตร์  เปรมสุข 36 

        ผู้จดบันทึกการประชุม 
 38 

         


